

Phú Giáo, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Số: 24 /BC-BCĐ

BÁO CÁO

**Tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Phú Giáo
(Từ ngày 29/01/2021 đến 23 giờ 30 phút ngày 02/02/2021)**

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công điện số 95/CD-BYT ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố; Công văn số 165-CV/TU ngày 28/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 427/UBND-VX ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 86-CV/HU, ngày 29/01/2021 của Huyện ủy Phú Giáo.

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch cụ thể trên địa bàn huyện (có phụ lục kèm theo).

Chỉ đạo khảo sát khu vực phong tỏa, lương thực, thực phẩm, cửa hàng tiện lợi để đảm bảo cung ứng đầy đủ cho khu vực phong tỏa.

2. Kết quả đã thực hiện:

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin khai báo y tế có 04 trường hợp đi về từ vùng có dịch: tỉnh Hải Dương và sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh) huyện đã báo xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh; đã huy động cả hệ thống chính trị huyện vào cuộc, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh; đồng thời kích hoạt lại Kịch bản phòng chống dịch; tổ chức họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, thủ trưởng các ngành; kết quả cụ thể như sau:

2.1. Ngày 29/01/2021: Đã tiến hành điều tra, xác minh dịch tễ, điều tra truy vết các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân thông báo khẩn của Bộ Y tế; Xin ý kiến lãnh đạo, CDC tỉnh và tiến hành cách ly tập trung 04 trường hợp (**Xã An Bình:** 02 trường hợp: (1) Nguyễn Thị Hiệp SN 1965 và (2) Ninh Thị Phượng SN 1966 địa chỉ 172/6 tổ 5, ấp Ca Na xã An Bình. **Thị Trấn Phước Vĩnh:** 01 trường hợp Nguyễn Anh Tuấn SN 1980 địa chỉ 191/16A đường Độc Lập, khu phố 1, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo. **Xã Phước Sang:** 01 trường hợp Cao Xuân Lên, sinh năm 1970, địa chỉ ấp Bến Cát xã Phước Sang) tại Khu cách ly tập trung Trung tâm Y tế huyện.

2.2. Ngày 30/01/2021: CDC tỉnh hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 đối với 04 trường hợp nêu trên. Đồng thời, quyết liệt truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần với 04 trường hợp liên quan nêu trên. Kết quả, đã xác định: 90 trường hợp.

Ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 01 trường hợp là Bà Ninh Thị Phượng dương tính (BN 1801) Ban Chỉ đạo huyện tổ chức họp chỉ đạo quyết định tạm thời phong tỏa ấp Ca Na xã An Bình. Cho học sinh trên địa bàn An Bình, Phước Vĩnh nghỉ học; chỉ đạo các ngành: Quân sự huyện phối hợp TTYT kích hoạt cơ sở cách ly Y tế tập trung tại Trường TH Phước Vĩnh B; Công An huyện tổ chức đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực phong tỏa, tham gia cùng Y tế truy vết các đối tượng F2, F3. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuần tra kiểm soát của các lực lượng, chủ động tuần tra nhất là ở vùng có nguy cơ cao, nắm chắc người đi về từ vùng dịch để có biện pháp xử lý phù hợp. Các cơ quan đơn vị, địa phương cập nhật kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo 02 lần/ ngày (09 giờ sáng và 15 giờ chiều) gửi về Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo để tổng hợp báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo kịp thời, khi có vấn đề đột xuất phải báo cáo kịp thời cho Trưởng Ban chỉ đạo để giải quyết theo quy định.

Chỉ đạo UBND xã **An Bình** triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn xã theo theo Chỉ thị **16/CT-TTg** ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ 00 phút ngày 31/01/2021 đến 0 giờ 00 phút ngày 14/02/2021; chỉ đạo UBND **các xã: Vĩnh Hòa, Tân Hiệp, Phước Sang, thị trấn Phước Vĩnh** triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị **15/CT-TTg** ngày 27/3/2020 và một số nội dung của Chỉ thị **16/CT-TTg** ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo UBND **các xã: Tam Lập, Phước Hòa, An Long, Tân Long, An Linh, An Thái:** triển khai thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị **15/CT-TTg** ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Y tế, đã tiến hành đưa 90 trường hợp F1 cách ly tập trung tại trường Tiểu học Phước Vĩnh B (cơ sở cũ); 199 trường hợp đưa đi cách ly tập trung tại TTYT Bàu Bàng.

2.3. Ngày 31/01/2021: Phối hợp CDC tỉnh lấy mẫu 90 trường hợp đang cách ly tại trường Tiểu học Phước Vĩnh B. Đồng thời, tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan.

Chỉ đạo Công An huyện: Tổ chức đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực phong tỏa, tham gia cùng Y tế truy vết các đối tượng F2, F3; Ban chỉ huy Quân sự huyện: Khảo sát thành lập Bệnh viện dã chiến, khu cách ly Y tế tập trung tại Trường TH & THCS Tam Lập (200 giường), khu cách ly Y tế tập trung tại Trường Mầm Non Tam Lập (100 giường). Huy động trên 300 chiến sỹ dân quân sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch, Hội Nông dân huyện, Đội Quản lý thị trường số 4 và Ủy ban nhân dân xã An Bình rà soát, xây dựng kế hoạch cung ứng lương thực, thực phẩm và các loại nhu yếu phẩm, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho người dân trong suốt thời gian thực hiện phong tỏa địa bàn.

Thực hiện đóng cửa toàn bộ cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí: như karaoke, massage, khu trò chơi thiếu nhi... trên địa bàn huyện theo Công văn số 79/UBND-VX ngày 31/01/2021 của UBND huyện.

Phối hợp Sở y tế tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập các Tiểu ban (Ban điều trị, Ban hậu cần, Ban ANTT, Ban tuyên truyền).

2.4. Ngày 01/02/2021

Nhận được kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 90 trường hợp cách ly tập trung, trong đó có 89 trường hợp âm tính, 01 trường hợp dương tính là Bà Nguyễn Thị Minh Anh (+) BN 1843.

Ban chỉ đạo huyện đã họp khẩn cấp và đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo sự chỉ đạo chuyên môn trực tiếp của Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tiếp tục khẩn trương tiến hành truy vết tập trung tại Trường TH & THCS Tam Lập là 39 trường hợp và tổ chức lấy mẫu.

Đã phối hợp với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu máu những trường hợp liên quan đến 02 trường hợp F1 từ Hải Dương trở về trong đó (BN 1801) để đối chứng, đánh giá dịch tễ phòng, chống covid 19.

Chuyển 02 trường hợp: BN 1801 và BN 1843 đi cách ly tập trung tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ban chỉ đạo đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành truy vết, khoanh vùng và tiến hành cho cách ly tập trung đối với các trường hợp có tiếp xúc gần, cụ thể như sau.

- Chỉ đạo thành lập các tổ chăm sóc sức khỏe cho người dân bị phong tỏa.

- Tiếp tục duy trì phong tỏa toàn bộ ấp Cà Na, xã An Bình với 388 hộ (1.501 khẩu) với 06 chốt, lực lượng gồm: Công an, Quân sự, Y tế, các Đoàn thể. Đảm bảo công tác cung ứng nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho Nhân dân trong khu vực phong tỏa.

- BCD huyện phân công cụ thể cho từng thành viên, thủ trưởng các ngành phụ trách địa bàn trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn phụ trách; đồng thời báo cáo định kỳ và đột xuất về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện (thông qua Trung tâm Y tế huyện).

- Chỉ đạo phun khử trùng quanh khu vực làm việc của Ban Chỉ đạo, toàn bộ khu vực xung quanh các trụ sở làm việc của trung tâm hành chính huyện Phú Giáo và trụ sở các cơ quan, đoàn thể các xã, thị trấn.

- Chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, người lao động chủ động làm việc tại nhà và liên lạc xin ý kiến qua điện thoại. Trừ các trường hợp cần thiết như cơ yếu, văn thư và đại diện lãnh đạo trực cơ quan thì đến trụ sở làm việc nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch và hạn chế tối đa việc đi lại.

2.5. Ngày 02/02/2021

* Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo tiếp tục truy các trường hợp liên quan đến bệnh BN 1801 và BN 1843.



Tổ chức phun xịt khử khuẩn trụ sở Huyện ủy, UBND huyện, Khối vận, Bộ phận một của huyện, UBND 11 xã, thị trấn và trường Trung học cơ sở Phước Hòa (trụ sở Ban chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch bệnh Covid 19).

Tiếp và làm việc với Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính về giải pháp hỗ trợ sản phẩm nông nghiệp và chính sách, chế độ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phú Giáo.

Tham dự Hội trực tuyến khẩn với Bộ Y tế chỉ đạo các giải pháp khẩn cấp trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

* Đến 16 giờ 30 nhận kết quả xét nghiệm của 20 mẫu, trong đó có 02 mẫu nghi ngờ dương tính đó là bệnh nhân Nguyễn Minh Hào, sinh năm 2008 và bệnh nhân Lê Thị Ngọc Tuyền, sinh năm 1991 có cùng địa chỉ ấp Cà Na, xã An Bình.

Hiện đang chờ kết quả 10 trường hợp (Trong đó 03 trường hợp là F1 của BN 1801, 03 trường hợp là F1 và 04 trường hợp là F2 của BN 1843).

Sau khi nhận được thông báo có ca bệnh nghi ngờ, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các ban ngành, địa phương có liên quan khẩn trương truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần với 02 ca bệnh nghi ngờ để đưa vào khu cách ly tập trung ngay trong đêm, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.

Trên địa bàn huyện hiện có: 56 trường hợp F1, 462 trường hợp F2, 589 trường hợp F3.

- Số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly như sau:

+ Trung tâm Y tế huyện: 02 trường hợp.

+ Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng: 202 trường hợp.

+ Trường tiểu học Phước Vĩnh B: 78 trường hợp.

+ Trường TH và THCS Tam Lập: 49 trường hợp.

- Cách ly tại nhà: 237 trường hợp.

Đánh giá chung

*** Thuận lợi:**

Công tác phòng, chống dịch được sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện, sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban ngành đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã/ thị trấn. Nhất là sự chỉ đạo kịp thời về chuyên môn của Sở Y tế từ đó đã chủ động trong công tác khoanh vùng, truy vết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo theo quy định.

*** Khó khăn:**

- Lịch trình di chuyển của các trường hợp có tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 phức tạp, đi đến nhiều nơi, gặp nhiều người, không nhớ rõ lịch trình gây rất nhiều khó khăn trong công tác truy vết.

- Công tác phòng chống dịch Covid-19 đã bước vào giai đoạn mới, nguy cơ xâm nhập vào cộng đồng, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn là rất cao, đây là một thách thức rất lớn trong công tác phòng, chống dịch hiện nay.

- Vào dịp cuối năm nhu cầu đi lại và buôn bán của người dân rất cao, từ đó tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

5. Các giải pháp phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm:

- Đối với trường hợp F1: đưa vào cách ly tập trung của Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

- Đối với các trường hợp F2 đã đưa vào cách ly tại khu cách ly tập trung

- Đối với các trường hợp F3 đã cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà

- Tiếp tục truy vết các đối tượng F1, F2, F3 có liên quan đến bà Ninh Thị Phượng, bà Nguyễn Thị Minh Anh.

- Khẩn trương truy vết các đối tượng có tiếp xúc gần với 02 mẫu nghi ngờ dương tính (Nguyễn Minh Hào và Lê Thị Ngọc Tuyền).

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, xử lý môi trường tại các hộ dân cư đang thực hiện cách ly, các khu cách ly tập trung. Đồng thời thực hiện nghiêm công tác giám sát cách ly tập trung, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, vận động nhân dân tự giác đến các cơ sở khai báo y tế, không đến các vùng có dịch.

- Đề nghị Trường Đại học Thủ Dầu Một báo cáo lộ trình di chuyển bệnh nhân 1843 (có tiếp xúc với ai, bao nhiêu trường hợp, lộ trình di chuyển...)

- Đảm bảo an toàn trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn huyện.

Trên đây là báo cáo nhanh diễn biến tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Phú Giáo./.

Nơi nhận:

- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Sở Y tế; *đk-đáp- per UBND tỉnh;*
- BCĐ phòng chống dịch tỉnh;
- VPTU, VP.UBND tỉnh;
- TV. BCD huyện.
- Lưu: VT.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**



**CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Đoàn Văn Đồng**

